



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ให้บริการประเภท ข “ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Service Provider)” ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการที่ให้บริการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและการใช้บริการสิ้นสุดลง เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากรภายในสำนักงาน ดังนี้

๑. การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ให้บริการได้กำหนดบัญชีผู้ใช้สำหรับให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตในสำนักงาน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

๒. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ของตนเองให้เป็นความลับ หากเกิดกรณีนำชื่อบัญชีของตนให้ผู้อื่นใช้งาน และเกิดการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้น

๓. ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ควรใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้วยความรอบคอบ ไม่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีภัยคุกคามและไม่เหมาะสม กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยผู้ให้บริการได้ตรวจสอบและพบบัญชีผู้ใช้บริการที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามกฎหมายข้างต้น กับเจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการนั้น

๔. กรณีมีข้อสงสัยและพบปัญหาการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์